



ที่ สธ 0201.039/ว 211

ถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด / โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ส่งผลให้มีการปรับปรุงโครงสร้างและบทบาทภารกิจของส่วนราชการ รวมถึงในบางสาขานมีการปรับปรุงตำแหน่งและลักษณะงานให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจดังกล่าว อาทิเช่น ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการควบคุมโรค และนักวิชาการสุขศึกษา ถูกกำหนดเป็นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น นั้น

ในการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงขอส่งหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง (ตามที่ ก.พ. กำหนด) สาขานักวิชาการสาธารณสุข 9 (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และในระดับ 6 - 8 ของสาขานักวิชาการสาธารณสุข นักโภชนาการ นักอาชีวบำบัด ช่างภาพการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักรังสีการแพทย์ มาเพื่อแจ้งให้ข้าราชการที่จะขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าว ใช้เป็นข้อมูลการนำเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ตามที่ ก.พ. กำหนด) มาพร้อมหนังสือนี้ หรือศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่ Web site ดังต่อไปนี้

Web site ของกระทรวงสาธารณสุข [Http://www.moph.go.th/](http://www.moph.go.th/)

Web site ของกลุ่มบริหารงานบุคคล [Http://203.157.19.94/person/indexhome.htm](http://203.157.19.94/person/indexhome.htm)

e-mail กลุ่มบริหารงานบุคคล e-mail: person1@health.moph.go.th

อนึ่ง สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งตามแจ้งมาพร้อมนี้ให้ใช้ปฏิบัติเป็นการชั่วคราว เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบัน หากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งเวียนให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

สำนักบริหารกลาง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. 0 2590 1343, 0 2590 1347

โทรสาร 0 2590 1424



หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ตามที่ ก.พ. กำหนด) ระดับ 6 ว – 8 ว

(สายงานนักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักอาชีวบำบัด นักโภชนาการ และช่างภาพการแพทย์)

งานการศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการหรือในภาคสนาม รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการ การให้คำปรึกษาแนะนำ การสอน อบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค การป้องกันโรค การรักษาและควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมและพัฒนามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข

หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ตามที่ ก.พ. กำหนด)

สายงานนักวิชาการสาธารณสุข 9 ชช. (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

การนำเอาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎเกณฑ์ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ทางสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบ ระบบและวิธีการปฏิบัติงานด้านการตรวจวิเคราะห์ การชันสูตร การวินิจฉัย การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการหรือการบริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ เทคนิค หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการ หรือการพัฒนาบริการทางวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน้าที่ความรับผิดชอบที่จะแต่งตั้ง (ตามที่ ก.พ. กำหนด) ระดับ 6 ว, 7 วข. และ 8 วข.

สาขางานนักเทคนิคการแพทย์ สาขางานนักกายภาพบำบัด สาขางานนักรังสีการแพทย์

การปฏิบัติงาน การบริการ การแนะนำ หรือการควบคุมเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์ การใช้ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า หรือหลักกลศาสตร์ การตัด ดึง นวด หรือการบริหารร่างกาย การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคนิค วิธีการ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ด้านเทคนิคการแพทย์ ด้านกายภาพบำบัด หรือด้านรังสีการแพทย์ รวมทั้งการใช้เทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษอื่น ๆ เพื่อการตรวจวินิจฉัย วิเคราะห์ ทดสอบสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์ หรือการตรวจวินิจฉัยทางกายภาพของมนุษย์ การศึกษาสาเหตุหรือความรุนแรงของโรค การป้องกันโรค การประเมินความพิการ การบำบัด รักษาฟื้นฟู และการแก้ไขสมรรถภาพของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการ การส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการ การให้คำปรึกษาแนะนำ การสอน อบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์ ด้านวิชาการกายภาพบำบัด หรือด้านวิชาการรังสีการแพทย์